

โซลาร์ราชการกระแสตอบรับดีเกินคาด ผู้สนใจร่วมโครงการกว่าพันราย กกพ. ย้ำจองวันเวลายื่นคำขอขายไฟฟ้าออนไลน์ล่วงหน้า



นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงกระแสตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้มีผู้สนใจสอบถามมายังสำนักงาน กกพ. เป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบยอดการยื่นขอตรวจจุดเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่ได้เปิดรับตรวจสอบไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้ มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 ราย

“กกพ. จะมีการแจ้งความคืบหน้าโครงการเป็นระยะๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และขณะนี้เราได้เปิดให้มีการจองวันและเวลาการยื่นแบบคำขอ และกรอกแบบคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ที่ solar.erc.or.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและช่วยให้ระยะเวลาในการยื่นคำขอในระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน นี้ รวดเร็วขึ้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันยื่นคำขอขายไฟฟ้าในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นี้” นายวีระพล กล่าว

ระหว่างนี้ กกพ. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรสำหรับการยื่นคำขอขายไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น G (บริเวณหน้าร้านกาแฟ) ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ในการมายื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า กกพ. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารให้พร้อมก่อนวันมายื่น หากหน่วยงานใดมีการมอบอำนาจให้ลงนามแทน จะต้องมียกหนังสือมอบอำนาจประกอบการยื่นเอกสารด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้จากเว็บไซต์ของ กกพ. อย่างไรก็ตาม กกพ. จะเปิดรับเอกสารเพิ่มเติมถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และจะจับสลากคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการติดตามได้จากเว็บไซต์ www.erc.or.th